
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา)  
วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
............................ 

 
ผู้มาประชุม 

     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ๒. นางสาวต้นข้าว           ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๓. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๔. นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๕. นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        ๖.  นายวิจิตร  ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๗. นางสาวช่อผกา        โชควิวัฒนวนิช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

    ๘. นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๙.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๐. นายพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๑. นางสาวปฏิมาพร        จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๑๒. นายจารึก  หาพันนา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๓. นายณัฐวุฒ ิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      ๑๔.  นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖. นายปวริศร ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗. นางสาวอริสรา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๘. นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๑๙. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๐.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๒๑. นายพิพัฒน์ นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        
   ๒๒.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๓. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๔. นายพงศ์พิชญ์        มูลสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๕.  นายอัมพล                ทองพุ เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 

      
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

 

 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นางสาวพิศทยา     ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายอาทิตย์ คูณผล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายปรีชา ศรสีว่าง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. ร.ต.ต.ประมัย ดวงจำปา  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๗. นางสาวอรุณี จงรักษ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๘. นางสาวปณิตา วาฤทธิ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๙. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๐. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๑. นายพิศาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒. นางมาลี ตัณฑิกุล  ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
๑๓. นายปริญญา เนื่องโนราช  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
๑๔. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๕. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
๑๖. นางสุจิตรา นามพิทักษ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๗. นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๘. นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบูรพา 
๑๙. นายไพฑูรย ์ แจ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 
๒๐. นายปรีชา สุขศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 
๒๑. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๒๒. นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๒๓. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๔. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๖. นายวัฒนา สมลา หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
๒๗. นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
๒๘. นางสาวณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ 
๒๙. ว่าที่ รต.มงคล อินจำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๓๐. นางสาวหัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
๓๑. นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๓๒. นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 
 
 

 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่าม 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

                                       ๔. ๑ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                                         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                                         
              วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
               วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                                                   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ 
    ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๖ 
                                                        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
    ๔.๓ “ญัตติ” การขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมอืงอุบล (สำนักการศึกษา)  
                                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
    ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                               (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
    ๔.๕  “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
                                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                               (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) วันพฤหัสบดี     
ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่าน
เลขานุการสภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล      ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  (ขยายเวลา) ตามที่  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ต้ังแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕   ถึงวันที่  ๓๐  

 
 
 
 



๔ 
 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนดสามสิบวัน  และประธานสภาเทศบาลได้ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล 
ออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแตว่ันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที ่๒๙  กันยายน ๒๕๖๕ นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          
พ.ศ๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ได้นัดประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  (ขยายเวลา)  ในวันพฤหัสบดี      
ที่ ๑๕  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศ       
ณ วันที่ ๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  นางบัวหลวง  อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ท่านนายกฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี    ๓   ท่าน คือ ๑.ร้อยตำรวจตรีประมัย  ดวงจำปา   ๒ .นางสาวอรุณี   จงรักษ์                   
๓. นางสาวปณิตา  วาฤทธิ์  สั่ง ณ วันที่ ๓๑  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่าม 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  สมัยสามญั 
สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความ
เชิญคะ่ / ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 
          - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ ๒๓ ท่าน  
                       -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ / โปรดยกมือ 
                          ไม่มีสมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ทีป่ระชุม   
             มีมตเิห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยที่สาม  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 

 
 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ ไม่มีคะ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                         พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
                         รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่  
                              
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานและบันทึกความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ค่ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖    
ได้ดำเนินการรับแบบขอเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๒๙ - ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุม
พิจารณาคำแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่  ๕- ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐น.  (ในวันราชการ)  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ภายในกำหนดระยะเวลา ไปแล้วนั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบ
อำนาจจากนายกเทศมนตรี เข้าร่วมชี้แจง บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการพิจารณา
ลงมติ ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้  
 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นายณัฐวุฒิ         ทองเถาว์  ประธานกรรมการ 
           ๒. นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม  กรรมการ 

 ๓. นายวิจิตร    ไขแสง  กรรมการ 
 ๔ ดร.เจษฏา    โควสุรัตน์  กรรมการ 
 ๕.    นางสาวอริสรา    โชควิวัฒนวนิช  กรรมการ 
 ๖.    นางสุรางค์    พรหมประพันธ์  กรรมการ 
 ๗.  นายวงศกร    บุญดาว  กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖       

มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๖  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 
 



๖ 
  
          ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย / ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 

ส่วนที่ ๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- รายงานประมาณการรายรับ / ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 
- รายงานงบประมาณการรายจ่าย / มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 

 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปที่แปรญัตติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นิติการ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  

 งบประมาณตั้งไว้                   ๓๘,๙๙๘,๘๐๐ บาท 
 ตัดลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน         ๘๕๐,๕๐๐ บาท 
 (โดยนายพิทักษ์พล  ตันติสกล    ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑ 

 

๒. สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 งบประมาณตั้งไว้                      ๑๔,๘๐๙,๒๐๐  บาท 
 ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน     ๘๘๕,๐๐๐  บาท 
  (โดยนางสาววรรณรัตน์  จิรตัน์ประภา  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๒ 
 

๓. สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ  
 งบประมาณตั้งไว้                      ๑๓,๑๗๗,๖๐๐  บาท 
 ตัดลดรายจา่ยทั้งหมด เป็นเงิน      ๔๑๘,๐๐๐ บาท 
  (โดยนายภคพล   คูณผล  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๓ 
 

๔. สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 งบประมาณตั้งไว้                           ๒,๐๓๙,๖๐๐ บาท 
 ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน         ๔๐,๐๐๐ บาท 
  (โดยร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๔ 
 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งบประมาณตั้งไว้                         ๘๖,๗๖๕,๘๐๐  บาท 
 ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน        ๔๔๕,๐๐๐  บาท 
  (โดยนายพชร  โหตระไวศยะ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๕ 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม   
                  งบประมาณตั้งไว้                      ๑๒,๐๐๗,๖๐๐  บาท 

ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน      ๔๗๔,๐๐๐  บาท 
   (โดยนางสาววิรงรอง  วิทยะ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๖ 
 

 
 



๗ 
 

 

๗. สำนักการศึกษา 
  งบประมาณตั้งไว้                       ๒๔๔,๖๗๓,๕๐๐  บาท 
  ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน   ๓,๘๙๑,๗๐๐  บาท 
  (โดยนายจารึก  หาพันนา  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๗ 

๘. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
     งบประมาณตั้งไว้                    ๑๕,๖๗๘,๕๐๐  บาท 
                  ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐  บาท 

   (โดยนางสาวต้นข้าว  ตังคโณบล ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๘ 
๙. สำนักคลัง  

 งบประมาณตั้งไว้                        ๓๓,๐๙๙,๕๐๐  บาท 
 ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน   ๖,๓๘๑,๐๘๐  บาท 
 (โดยนางสาวนงนุช  จิรันตกาล  ผู้เสนอคำแปรญัตติ)  ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๙ 
 

๑๐. กองการเจ้าหน้าที่  
  งบประมาณตั้งไว้                         ๑๐,๑๘๑,๕๐๐  บาท 
  ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน     ๑,๑๘๑,๐๐๐   บาท 
  (โดยนางสาวช่อผกา  โชควิวฒันวนิช  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๐ 

 

๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
งบประมาณตั้งไว้                           ๑,๖๐๗,๕๐๐  บาท 
ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน        ๓๘,๐๐๐  บาท 
(โดยนายปวริศร์  ไชยยศ  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑๑ 
 

๑๒. สำนักช่าง 
งบประมาณตั้งไว้                       ๑๕๒,๓๘๕,๙๐๐  บาท 
ตัดลดรายจ่ายทั้งหมด เป็นเงิน ๒๘,๕๑๙,๗๐๐  บาท 
(โดยนายปรเมศร์  ศริพันธุ์  ผู้เสนอคำแปรญัตติ) ตามเอกสารที่แนบ ๑๒ 

         

รวมตัดลดรายจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น   ๔๓,๔๑๘,๙๘๐    บาท 
 

 ตามหนั งสือ ที่ อบ ๕๒๐๐๘/๑๕๑๕๙ ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายกเทศมนตรี               
นครอุบลราชธานี ได้ยื่นเสนอขอแปรญัตติเพ่ิมรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 
❖ โครงการ  5  โครงการ   งบประมาณ  ๑๖,๑๙๙,000  บาท 

1. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาวและลอยกระทง 
งบประมาณ  200,000  บาท 

 
 



๘ 
 

2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน   
งบประมาณ  3,633,000  บาท 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสด และทัศนศึกษาดูงาน   
งบประมาณ  466,000  บาท 

4. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปลีสาน- ถนนสรรพสิทธิ์)   
งบประมาณ  6,130,000  บาท 

5. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนบูรพานอก (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ – คลองบูรพา)   
งบประมาณ  ๕,๗๗0,000  บาท 

❖ มีครุภณัฑ์  1  รายการ  งบประมาณ  500,000  บาท 
  - จัดหาครุภัณฑ์สำหรับหอนาฬิกา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จำนวน  

1  แห่งงบประมาณ  500,000  บาท  ดังนี้ 
1. นาฬิกาหอ ชนิด 3 หน้าปัด ระบบ Master Clock And Slave Clock แบบตัว

เรือนมีกระจกครอบชนิดเชื่อมต่อกับเวลามาตรฐานโลก GMT/UTC จำนวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 

❖ งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย  1  รายการ  งบประมาณ  ๒๖,๗๑๙,๘๙๐  บาท 
 

 แปรญัตติเพ่ิมรายจ่ายในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                        
เป็นเงินทั้งสิ้น     ๔๓,๔๑๘,๙๘๐  บาท 

 
 

ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๑ / ไม่มีผู้เสนอ 
            คำแปรญัตติ 
            งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล ๒ / ไม่มีผู้เสนอ 
            คำแปรญัตติ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และดำเนินการต่อไป 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ / เมื่อไม่มี / ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ  เราจะเริ่มพิจารณาไป
ทีละกองนะคะเริ่มจาก  

สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯมีการขอแปรลดรายจ่าย
ทั้งหมดเป็นเงิน  ๘๕๐,๐๐๐ บาท ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารทีแ่นบมา / มีสมาชิกท่านใด 
อภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 



๙ 
 

ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 ต่อไปสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 
๘๘๕,๐๐๐ บาท ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉัน
จะขอมติทีป่ระชุมนะคะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 ต่อไปสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายรักษาความสงบ มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐ บาท           
ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา  / มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่
ประชุมนะคะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
  ต่อไปสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ
ทีป่ระชุม 



๑๐ 
 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 ต่อไปเป็นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท        
ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 
 ต่อไปเป็นกองสวัสดิการสังคม มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท ตามรายการทีข่อ
แปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
 



๑๑ 
 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
 
 ต่อไปเป็นสำนักการศึกษา มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๓,๘๙๑,๗๐๐ บาท ตามรายการที่ขอแปร
ลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
 
 ต่อไปเป็นกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๒๙๕,๐๐๐ บาท ตาม
รายการที่ขอแปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถา้ไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 
 



๑๒ 
 
 ต่อไปเป็นสำนักคลัง มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๖,๓๘๑,๐๘๐ บาท ตามรายการที่ขอแปรลดอยู่
ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 

ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 
 ต่อไปเป็นกองการเจ้าหน้าที่ มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ตามรายการที่ขอ
แปรลดอยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 

ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 
 ต่อไปเป็นตรวจสอบภายใน มีการขอแปรลดรายจ่ายทัง้หมดเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท ตามรายการที่ขอแปรลด
อยู่ในเอกสารที่แนบมา/มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
 
 

 



๑๓ 
 
ที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
 ต่อไปเป็นสำนักช่าง มีการขอแปรลดรายจ่ายทั้งหมดเป็นเงิน ๒๘,๕๑๙,๐๐๐ บาท ตามรายการที่ขอแปรลด
อยู่ในเอกสารที่แนบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
 ต่อไปเป็นรายการขอแปรเพ่ิมรายจ่ายในร่างเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๖ ของท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๔๑๘,๘๙๐ บาท ตามรายการที่
ขอแปรเพ่ิมรายจ่ายอยู่ในเอกสารทีแ่นบมา / มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะคะ 
ประชุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ/ มีสมาชิกยกมือ ๒๓ ท่าน 
-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  / โปรดยกมือค่ะ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
ที่ประชุม 
             มติเห็นชอบตามผู้เสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๖ 
 



๑๔ 
 
สรุปการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๑.   แปรญัตติฯลดรายจ่าย            เป็นเงิน  ๔๓,๔๑๘,๘๙๐ บาท 
๒.   แปรญัตติฯเพิ่มรายจ่าย           เป็นเงิน ๔๓,๔๑๘,๘๙๐ บาท 

 

นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ “ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                     
หรือไม่” ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 
ที่ประชุม  
 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                      
                   หรอืไม ่/  โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ เสียง 

 -  สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                   พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม ่ / โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 
 

   ที่ประชุม    
                มีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                      
 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญท่านนายกฯค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกๆท่าน ที่ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือที่จะได้ไปทำโครงการต่างๆและแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนใน     
เขตเทศบาลของเราทุกบาททุกสตางค์ ขอบคุณค่ะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๖  

       (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 
นางบัวหลวง      อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล ๖  เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากญัตติฯดังกล่าวข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ดิฉันจึงขออนุญาตถอนญัตติ
ดังกล่าวค่ะ 
 

 
 



๑๕ 
 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  
                 - สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ถอนญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสด 
   เทศบาล ๖   โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ ๒๓ เสียง  
 - สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ถอนญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสด 
   เทศบาล ๖   โปรดยกมือขึ้น / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
 

   
    ที่ประชุม    
                มีมติอนุมัติให้ถอนญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๖                                      
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ “ญัตติ” การขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล (สำนักการศึกษา)                                                      

                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3 “ญัตติ”การขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอมอบให้ท่านรองอาทิตย์เป็นผู้อ่านคำเสนอญัตติค่ะ 
นายอาทิตย์    คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกทุกท่านครับ คำเสนอญัตติเรื่องการขอรับการถ่ายโอน
โรงเรียนเมืองอุบล ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำหนังสือ ที่ อบ 52004/10427 ลงวันที่ 8 
สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอรับการถ่ายโอนสถานศึกษา (โรงเรียนเมืองอุบล) ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
หลกัการ 

1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา                   
ขัน้พ้ืนฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547    

ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความเห็นชอบจากสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความประสงค์จะจัดการศึกษาหรือรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเปลี่ยนแปลงประเภทการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยื่นคำขอต่อส่วนราชการก่อนวันเริ่มต้นปี
การศึกษาใหมไ่ม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

 
 
 



๑๖ 
 

ข้อ 4 ให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการประเมิน จำนวนเก้าคน ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนของส่วนราชการ จำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอ จำนวนสามคน 
(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันเสนอจากผู้ที่มี 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการศึกษา การบริหารจัดการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน จำนวนสามคน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
(3)เกินสามคน และไม่อาจเลือกให้เหลือสามคนได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3) คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ให้ส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นคน
หนึ่งเป็นเลขานุการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอแต่งตั้งเจ้าหน้าทีข่ององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549  

ข้อ 1 เพ่ิมเติมข้อ 3 “การขอรับโอนการจัดการศึกษาที่แสดงถึงความสมัครใจด้วยเสียงข้างมากของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานั้นฝ่ายหนึ่ง และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกฝ่ายหนึ่งให้โอนสถานศึกษาแห่งนั้นไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
เสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจอาจเสนอพร้อมกับการยื่นคำขอรับการประเมินความพร้อมหรือก่อนที่
การประเมินความพร้อมจะแล้วเสร็จก็ได้” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยื่นคำขอรับการประเมินตาม ข้อ 3 วรรคหนึ่ง เพ่ือขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ภายในเวลาไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา และให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
ประเมินตาม ข้อ 4  ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ  

ข้อ 3 บรรดาคำขอรับการประเมินตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในปี
การศึกษา 2548 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการประเมินไปแล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้
มีผลใช้บังคับและดำเนินการได้ต่อไปในการศึกษา2549 เว้นแต่กรณีการรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เสนอหลักฐานที่แสดงถึงความสมัครใจและต้องเป็นไปตามจำนวนสถานศึกษาที่จะโอนเพ่ิมเติมด้วย  โดยจัดส่ง
ให้ส่วนราชการภายในเวลาหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษา  

3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  ข้อ 2 การออกเสียงเพ่ือแสดงถึงความสมัครใจ 
ข้อ 3 ให้มีคณะกรรมการดังนี้ (ข) กรณีเทศบาลขอรับโอน คณะกรรมการประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ( 
นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ (3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
       
 



๑๗ 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงค์รับการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนเมืองอุบล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก      
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาหรือรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขอถ่ายโอนสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบ        
ที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอ“ญัตติ”ขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล       
ต่อ    สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาดำเนินการเห็นชอบขอรับโอนสถานศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป        
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ เชิญท่านวงศกรค่ะ 
นายวงศกร     บุญดาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ผมนายวงศกร  
บุญดาว สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๔ ก่อนอ่ืนนะครับผมขอชื่นชมการจัดการการเรียนการสอนของ
เทศบาลนครนะครับ และกิจกรรมทางการศึกษาด้วยนะครับ ล่าสุดผมได้ทราบว่าทางคณะครูและนักเรียนจะ
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับประเทศ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวั ดนครศรีธรรมราช       
ช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของเทศบาลนครอุบลเรา 
สำหรับญัตติขอความเห็นชอบรับโอนโรงเรียนเมืองอุบล ซึ่งเรารู้จักกันในนามโรงเรียนบ้านนาควาย ที่ผู้บริหาร
ขอรับความเห็นชอบทั้งนี้ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานโรงเรียนแห่งนี้  ขณะนี้ยังไม่มีการพัฒนา
เท่าท่ีควร ผมมองว่าถ้าเรารับโอนโรงเรียนเมืองอุบลเข้ามาอยู่ในสังกัดเรา ผมคิดว่าทางเทศบาลนครเราสามารถ
ผลักดันให้โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียง เป็นหน้าเป็นตาแก่จังหวัดอุบลฯ ทั้งนี้โรงเรียนตั้งอยู่บนเส้นถนนสายหลัก
เส้นชยางกูร ซึ่งผมคิดว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาจะสังเกตเห็นได้ง่าย เพราะว่ามันอยู่เส้นหลัก หากเราได้
รับมาปรับปรุงและมาผลักดันทั้งด้านอาคารและสถานที่ และการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ และด้าน
การพัฒนาอ่ืนๆ ผมคิดว่าจะเกิดผลดีต่อลูกหลานชาวอุบล ผมคิดว่าสถานศึกษาแห่งนี้ควรมีมติเห็นชอบ 
ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ เชิญท่านณัฐวุฒิค่ะ 
นายณัฐวุฒิ     ทองเถาว์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมนายณัฐวุฒิ ทองเถาว์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ พอดีผมอยากทราบเห็นผลในการรับโอนโรงเรียนเมืองอุบลที่จะเข้ามา  
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลของเรา ในขณะนี้เรามีโรงเรียนในสังกัดอยู่แล้ว 5 โรงเรียน เลยอยากจะสอบถาม
ท่านประธานสภาฯผ่านต่อไปยังผู้บริหาร ถ้าเราเอาโรงเรียนเมืองอุบลเข้ามาในสังกัดเราจะมีผลต่อทางด้าน
งบประมาณของเราไหม การดูแลเด็กของเราจะทั่วถึงไหม จึงอยากทราบเหตุผลและให้เพ่ือนๆสมาชิกได้ทราบ
เหตุด้วยเหมือนกันครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมคะ เรื่องการศึกษา เชิญท่านเลขาค่ะ 



๑๘ 
 
นายอัมพล    ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน คณะผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุม   
ในวันนี้ กระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ อยากจะขอนำเรียนว่า ในการรับถ่ายโอน
โรงเรียนซึ่งเดิมที ผมเคยมีประสบการณ์เนื่องจากท่ีเทศบาลตำบลขามใหญ่เคยขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ มาสังกัดเทศบาลตำบลขามใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2552 ซึ่ง ณ ตอนนั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มีเด็ก
นักเรียนจำนวน 19 คน มีครูอยู่ 2 คน ผุ้อำนวยการ 2 คน ภารโรง 1 คน จัดการเรียนการสอนระดับประถม 
1 – 6 ถ้าดูแล้วคือ 3 ห้องจะมีครู 1 คน 1 – 2 - 3 มีครู 1 คน 4- 5 -6 มีครูอีก 1 คน เดิมทีโรงเรียนบ้าน
หนองไผ่ ชื่อโรงเรียนบ้านหนองมะนาวเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สุดของตำบลขามใหญ่ ช่วงหลังโรงเรียนบ้าน
หนองมะนาวจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาสรรค์ เด็กก็ลดลงเรื่อย ๆ เดิมทีเคยไปใช้สถานที่เมื่อปี ๒๕50 ก็ได้
เห็นการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยภาพรวมแล้วในระยะหลังกระทรวงศึกษาธิการ
ค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากการจัดงบประมาณ เพราะจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนเป็นหลักหรือที่เราเรียกว่า
รายหัว จำนวนครูก็ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ซึ่งทำให้การจัดสถานการณ์การเรียนการสอนในเขตภาพรวมของ
ทุกเทศบาลตำบลขามใหญ่ลดลง โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านขามใหญ่ที่อยู่ตรงกลางชุมชนจากเด็ก 5 -6 ร้อยคน 
เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ 120 คน โรงเรียนบ้านแคกลางหงส์ก็ยุบ ไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นการจัดกระบวนการทางการศึกษาค่อนข้างที่จะมีปัญหามากสมควร โดยเฉพาะงบประมาณที่ท่าน
สมาชิกได้เรียนถาม แต่หลังจากที่ถ่ายโอนมาแล้ว โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ ปัจจุบันนี้มีเด็กนักเรียนประมาณ
เกือบ 360 คน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเฉพาะระดับประถม จะเป็นโรงเรียนทีใ่หญ่สุดในเขตเทศบาลตำบล
ขามใหญ่ โรงเรียนอ่ืนที่ใกล้เคียงเช่นโรงเรียนบ้านด้ามพร้าจะมีนักเรียนประมาณ 200 คน ประชาสามัคคีมี
นักเรียนประมาณ 200 กว่าคน ฉะนั้นจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของท้องถิ่น เรามีศักยภาพเรา
สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ เราไม่ได้จัด
งบประมาณตามรายหัว เราจัดตามความจำเป็นท้องถิ่นสามารถจัดการเรียนการสอนได้สามารถสร้างความ
เชื่อมั่น เพราะคนที่มาเรียนก็คือลูกหลาน ถ้าในเขตเทศบาลโรงเรียนเมืองอุบลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่        
สอบแข่งขันเบ็ญจะมะมหาราช จะเป็นรองเฉพาะอุบลวิทยาคม ประถม ศอ. อันดับสามจะเป็นโรงเรียนเมือง
อุบล สอบเข้าเบ็ญจะมะฯ สอบเข้านารีนุกูล ทุกวันนี้การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะค่อนข้างไม่เด่นเหมือนแต่
ก่อน ฉะนั้นถ้าได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนนี้มาผมคิดว่าท้องถิ่นจะสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีและให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ซึ่งผมคิดว่าดูทั้งภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ต่างๆมันก็พร้อม พร้อม
กว่าหลายๆโรงเรียนในสังกัดปัจจุบันของเราด้วยซ้ำ ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราได้รับการถ่ายโอนตัวนี้มา  ผู้บริหารก็
จะมีความตั้งใจที่จะจัดการศึกษาตรงนี้ ให้มีคุณภาพไปแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืนๆได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครองได้โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ผมคิดว่าน่าจะดีข้ึน สำหรับงบประมาณที่ท่านเป็นห่วง ในส่วนหนึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ถ่ายโอนมาเขาก็ถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่แล้ว  แต่ถ้าพูดถึงความ
คุ้มค่าที่จะให้บุตรหลานของท่านมาเรียน ดูแล้วก็เป็นการคุ้มค่าในการพัฒนาคน สร้างคนให้มีคุณภาพ ผมจึง
อยากขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะท่านเลขาค่ะ เชิญวิเศษค่ะ 
 
 



๑๙ 
 

นายวิเศษ   ปากหวาน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายวิเศษ  

ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ กระผมมีประสบการณ์ทางด้านนี้พอสมควร เดิมทีก็ไม่ค่อย
เห็นด้วยเพราะเราเป็นคนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพ่ือความก้าวหน้าและเพ่ือความเจริญของโรงเรียน    
เดิมทีโรงเรียนเมืองอุบลมีนักเรียนเยอะ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว เนื่องจากว่านักเรียนลด 
ผมคิดว่าเรื่องงบประมาณไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอาคารเรียน ครู สถานที่ก็พร้อมอยู่แล้ว ผมเห็นด้วยกบัการ
ทีจ่ะรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบลครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ขอบคุณค่ะ เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก   หาพันนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจารึก  
หาพันนา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในเรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบลถ้าเรามองย้อนหลังเดิม 
โรงเรียนเมืองอุบลมีนักเรียนเกือบ 1 พันคน มีรองผู้อำนวยการ 3 คน ปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ประมาณ 200 
กว่าคน ถ้าจะเปรียบเทียบแล้ว โรงเรียนเมืองอุบลด้วยบริบทหลายอย่าง เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะรับเข้ามา
พัฒนา ถ้าจะเปรียบเทียบกันในโซนนั้นก็มีโรงเรียนบ้านก้านเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เดิมที
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวมีนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนเมืองอุบลด้วยซ้ำ ถ้าเรารับโรงเรียนเมืองอุบลมา
พัฒนานั้นจะสร้างประโยชน์อย่างยิ่งให้กับชุมชน โดยเฉพาะชาวเมืองอุบล สถานที่เหมาะอย่างยิ่ง อยู่ ใกล้
ศูนย์การค้า ริมถนนการคมนาคมสะดวก เทศบาลสามารถที่จะช่วยการพัฒนาในงบต่างๆ ผมจึ งเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งที่จะรับเอาโรงเรียนเมืองอุบลเข้ามาในสังกัดเทศบาลนครอุบล ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ขอบคุณค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา    ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เรื่องการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล ที่ตัดสินใจรับเข้า
นอกจากพ้ืนที่ที่เป็นทำเลทองแล้ว เป็นที่ที่จะเป็นหน้าเป็นตาที่จะยกระดับของเทศบาลนครเรา ซึ่งนายกมองว่า
ในยุคของเราเรามีศักยภาพมากพอ รวมถึงท่านสมาชิกสภาด้วยที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ที่เป็นหน้าเป็นตา 
หรืออาจจะเป็นโรงเรียนนานาชาติสักแห่งก็ได้ ตอนนี้เรารับเข้ามาก่อนและเราจะมาปรับเป็นอะไรเราค่อยเข้า
มาปรึกษาหารือกันอกีที ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นด้วย ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง      อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ่ท่านนายก มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไหมค่ะ เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกระผม ร้อยตำรวจ
เอกณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในการรับโอนเข้ามาอยู่ในสังกัดเทศบาลนคร
ของเรา เพ่ือความสะดวกของประชาชนลดการแก้ปัญหาจราจรติดขัดและเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาให้กับ
ชุมชน ผมเห็นดีด้วยครับในการที่จะรับโอนมา เหมือนชุมชนที่ผมอยู่โรงเรียนวัดท่าวังหิน ถ้ามีโอกาสก็อยากรับ
โอนเป็นศูนย์เด็กเล็กครับ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ  
 



๒๐ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ขอบคุณค่ะท่านณัฐพัฒน์  เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 

นายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายศักดิ์ปภณ     

ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ ผมเห็นด้วยนะครับ โรงเรียนเมืองอุบล
เป็นเส้นทางหลักที่แขกบ้านแขกเมืองผ่านไปผ่านมา ถ้ามีโอกาสข้างหน้าอยากจะให้โรงเรียนเทศบาล 2     
หนองบัวเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนเมืองอุบลเป็นโรงเรียนมัธยมล้วน ซึ่งสามารถทำให้โรงเรียน
แห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เจริญได้ ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคณุท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันขอมติที่ประชุมเลยนะค่ะ  
มติทีป่ระชุม 

- สมาชิกท่านใดมีมตเิห็นชอบการขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล โปรดยกมือขึ้น / 
    มีสมาชิกยกมือ ๒3 ท่าน 
- สมาชิกท่านใดมีมติไมอ่นุมัตกิารขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล โปรดยกมือขึ้น /  
    ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- งดออกเสียง/ไม่มี 
 

  
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.4“ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                   ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 

นางบัวหลวง       อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.4“ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาเป็นผู้อ่านเสนอญัตติค่ะ 
นายปรีชา     ศรีสว่าง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หลักการ 
 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และได้มีการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วนั้น เนื่องจาก
เทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่และความจำเป็นหลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    
แต่งบประมาณที่ได้รับอนุมัติมีจำกัดไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมภารกิจตามอำนาจ 

ท่ีประชุม   
      มีมตเิห็นชอบการขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล 



๒๑ 
 

หน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากรายการที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้จ่ายใน
รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล เทศบาลนครอุบลราชธานี มีภารกิจหน้าที่และความจำเป็น
หลายประการที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จากรายการที่ไม่ได้ดำเนินการมาใช้จ่ายในรายการ ดังนี้  
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์           จำนวน  4 รายการ งบประมาณ       665,900 บาท 
 2. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ งบประมาณ        55,652,000 บาท 
                         รวมจำนวน 80 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  56,317,900  บาท   
 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้เสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ เชิญท่านภคพลค่ะ 
นายภคพล   คูณผล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายภคพล   
คูณผล   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ตามที่นายกได้เสนอญัตติโอนเงินเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จำนวนหลายโครงการ เป็นโครงการที่ท่านสมาชิกหลายๆท่าน ได้สำรวจและได้เสนอโครงการ
เข้ามา เป็นโครงการที่แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพ้ืนที่ และโครงการทั้งหมดได้บรรจุเข้าไปใน
แผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ผมเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะเร่งดำเนินการ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอยู่แล้ว 
แต่ละโครงการชอบด้วย ระเบียบ กฎหมายทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อโครงการเหล่านี้ผ่านสภาเห็นชอบแล้ว เห็นควรเร่ง
จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว เพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จก่อนหน้าแล้งที่จะถึงนี้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการ จึงเรียนท่านประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายกให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่สำรวจเพ่ือให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลของเรา เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง ผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับญัตติที่ท่าน
นายกเสนอมาครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมเลยนะค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565           
     ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / โปรดยกมือมีสมาชิกยกมือ ๒3 ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / โปรดยกมือขึ้น/ไมม่ีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 



๒๒ 
 

  
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔.5   “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                                       ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

นางบัวหลวง       อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ “ญัตต”ิ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในหมวดคา่ครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เชิญท่านนายกค่ะ 
นางสาวพิศทยา   ไชยสงคราม   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอมอบให้ท่านรองปรีชาเป็นผู้อ่านเสนอญัตติค่ะ 
นายปรีชา          ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หลักการ ตามที่สภาเทศบาล
นครอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปี งบประมาณ เกรงว่าการ
เบิกจ่ายงบประมาณจะเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีความจำเป็น ที่จะต้อง
กันเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 59 กำหนดว่า 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” เหตุผล เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล           
นครอุบลราชธานีตามอำนาจหน้าที่  ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ดังนี้ 

 1. หมวดค่าครุภัณฑ์           จำนวน   4   รายการ งบประมาณ     665,900 บาท 
 2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 76   รายการ งบประมาณ 55,652,000 บาท 

                         รวมจำนวน 80 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  56,317,900  บาท  
   

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ท่ีประชุม   
               มีมตอินุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดคา่ครุภัณฑ์ 
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 



๒๓ 
 

นางบวัหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ     ปากหวาน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ กระผม
นายวิเศษ ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมไม่ทราบว่างบประมาณในส่วน
นี้เกี่ยวข้องกับโครงการที่ท่านนายกได้นำเรียนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ เกี่ยวกับ 1 โครงการ 1 ชุมชนผมได้ไป
พูดคุยกับทางชุมชนแล้วให้ชุมชนไปสำรวจความเดือดร้อนในชุมชนแล้วเสนอเข้ามา ถ้าเป็นงบเดียวกัน ผมก็
อยากให้ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง ผมก็ได้ย้ำกับทางชุมชนว่ายังไงก็ต้องได้โครงการที่เสนอเข้ามา ชุมชน 1 ต้อง
ได้ 1 โครงการ ก็ขออยากทราบเหตุผลและข้อเท็จจริงด้วยครับ ขอบคุณครับ 
นางบวัหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ มีท่านใดจะอภิปรายเพิมเติมไหมค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่คะ         
/ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / โปรดยกมือขึ้น /มีสมาชิกยกมือ ๒3 ท่าน 

-   สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  ในหมวด 
    ค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง / โปรดยกมือขึน้ / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
-   สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 

 
ที่ประชุม   
            มีมตอินุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายค่ะ /เชิญท่านณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอเรื่องความเดือดร้อนและความต้องการแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในเขต 3 ซอยข้างบ้านเลขท่ี 280 ถนนศรีณรงค์เป็นซอยเล็ก ได้รับทุนการก่อสร้างจากโครงการ
ไทยยั่งยืนได้งบประมาณมา 200,000บาท ทำไปได้ถึงครึ่งซอย แต่ก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ก็คือในช่วงจาก
กลางซอยไปถึงท้ายซอยยังมีน้ำท่วมขัง ช่วงที่ฝนตกฤดูฝนก็ยังได้รับความเดือดร้อน ต้องการอยากให้เทศบาล
นครอุบลราชธานี เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยทำท่อระบายน้ำปรับปรุงถนนจากกลางซอยให้ไปถึง
ท้ายซอยต่อจากโครงการไทยยั่งยืนมาทำไว้ขอบคุณครับ 



๒๔ 
 

นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะเชิญท่าน วิเศษ ค่ะ 
นายวิเศษ        ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ผมจะนำเรียนตรงนี้ มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาในเขตเทศบาล เวลาเลี้ยวซ้ายตรงมุมถนนเกือบทุกจุด ยังเป็นมุมฉาก     
จึงอยากให้ทางเทศบาลทำให้มันเป็นโค้งเลย ตัวอย่างอยู่ที่ตรงแยกป้ายราชภัฏมันจะเกิดประโยชน์มากกว่า    
มุมฉาก จึงอยากนำเรียนฝ่ายท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านพชรค่ะ 
นายพชร    โหตระไวศยะ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพชร  โหตระไวศยะ  สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนในเรื่องโครงการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำในซอยชยางกูร 2 ช่วงบริเวณชยางกูร 2.1 – ชยางกูร 4 งบประมาณก่อสร้าง 
2,704,600 บาทสัญญาเริ่มวันที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มทำการก่อสร้างประมาณเดือนพฤษภาคม        
การก่อสร้างดำเนินการไปอย่างล่าช้า ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำความเดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชนที่อาศัย
ในพ้ืนที่ อยากเรียนผ่านท่านประธานสภาผ่ายไปยังฝ่ายบริหาร ช่วยเร่งรัดติดตามกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็วครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านวงศกรค่ะ 
นายวงศกร      บุญดาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวงศกร  บุญดาว  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 ผมขอทราบโครงการที่ว่างท่อระบายน้ำหน้าวัดศรีประดู่ เพราะว่า
ผมเห็นขุดแค่หลุมเดียวแล้วทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว ประชาชนสัญจรไปมาเขาก็บ่นว่าทำไมไม่ทำอะไรสักที    
ก็เลยอยากทราบว่าโครงการจะแล้วเสรจ็ตอนไหนขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่าน วิรงรองค่ะ 
นางสาววิรงรอง   วิทยะ         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิรงรอง  วิทยะ   สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอสอบถามท่านประธานสภาไปยังฝ่ายผู้บริหารเกี่ยวกับ
โครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดสุปัฏวนาราม ระยะเวลาของโครงการว่ามีการขยายโครงการ
หรือไม่เพราะโครงการค่อนข้างล่าช้าเกิน  และระหว่างการดำเนินโครงการไม่มีป้ายข้อความแจ้งให้ระมัดระวัง   
ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ เรื่องที่2 ขอทราบเรื่อง การตรวจรับการทำความ
สะอาดจากการจัดจ้าง ของการทำความสะอาดภายในของสวนสาธารณะทั้งหมดภายในของเทศบาลนคร      
ว่าหน่วยงานของเทศบาล ใครเป็นผู้ตรวจรับงาน มีการตั้งคณะกรรมการหรือไม ่คณะกรรมการประกอบไปด้วย 
 



๒๕ 
 

ท่านไหนบ้าง มีหลักเกณฑ์ในการตรวจรับงานยังไงบ้างเนื่องจากความสะอาดของสวนสาธารณะยังค่อนข้างจะ
ไม่สะอาดเท่าท่ีควร กับงบประมาณท่ีมีการจ้างไปขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิค์่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์   มูลสาร          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส่วนใหญ่เรื่องที่ถามผู้รับผิดชอบไม่ได้อยู่
ในห้องประชุม เรื่องนี้ท่านนายกก็ได้ให้สำนักช่างเรียกผู้รับเหมาเข้ามาคุยหลายทีแล้ว ก็ฝากท่านปลัดกำชับอีก
ทีหนึ่ง เพราะว่าฝ่ายบริหารได้ส่งมอบพื้นท่ีให้เขาก็ทำไปหลายอย่างแล้ว ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ติดตาม       
ส่วนเรื่องสวนสาธารณะ ผมว่าควรเลิกจ้างได้แล้ว เพราะยังไงก็ยังให้กองสาธารณสุขเข้าไปทำเกือบจะทุกสวน
ต้องคัดคนเข้าไปทำเพราะความสะอาดไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนตรวจรับเป็นเรื่องของสำนักการช่าง      
งานสวนสาธารณะเป็นคนดูแลผลตรวจผ่านได้ยังไง ถ้าตรวจไม่ผ่านเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเรื่องนี้ก็จะเร่งรัดแล้ว
ดำเนินการให้เข้าท่ีเข้าทางให้เร็วที่สุดขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง   อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***********ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. *********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

********************* 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่าม 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

                                       ๔. ๑ “ญัตติ” ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                                                         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                                                         
              วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
               วาระที่ ๓ ให้ตราเป็นเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
                                                                   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ 
                                            ที่ประชุมเห็นชอบร่างเทศบาลบัญญัติ  
    ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๖ 
                                                        (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                               ที่ประชมุเห็นชอบให้ท่านนายกถอนญัตติฯ 
    ๔.๓ “ญัตติ” การขอรับการถ่ายโอนโรงเรียนเมืองอุบล (สำนักการศึกษา)  
                                                       (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                               ที่ประชุมเห็นชอบให้โอนโรงเรียนเมืองอุบล 
    ๔.๔ “ญัตติ” ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                               (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (เสนอโดยนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี) 
                                                ที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงิน 
    ๔.๕  “ญัตติ” ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
                                               ในหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                                               (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
                                               ที่ประชุมอนุมัติให้กันเงิน    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 



๒๗ 
 

 
      (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ..................................... ........ 

 

 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษพ์ล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

                                                                                                                                                                                                                                         
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


